

เปิดมุมมองใหม่ที่ยอดเยี่ยม!!!  
**「FUJIYAMA TOWER」 at FUJI-Q HIGHLAND**  
 พร้อมให้บริการ **Summer 2021** แน่นนอน



ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจเท่านั้น

บริษัท ฟุจิกิว จำกัด (เมืองฟูจิโยชิเดะ จังหวัดยามานาชิ โดยประธานบริษัท คุณโคอิชิโระโฮริอุจิ) มีโครงการใหม่ในการจัดสร้างจุดชมวิวกุเอาไฟฟูจิ แห่งใหม่ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสวนสนุกฟุจิกิว ไฮแลนด์ โดยจัดสร้างหอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิ "ฟูจิยามะทาวเวอร์" ที่มีทัศนียภาพอันงดงามพร้อมทิวทัศน์มุมกว้างของภูเขาฟูจิ เราตั้งเป้าที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงฤดูร้อนปี 2564 ที่จะถึงนี้

หอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิ "ฟูจิยามะทาวเวอร์" แห่งนี้ได้รับการวางแผนที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวติดอันดับโลกและครองใจเหล่านักท่องเที่ยวอย่างยาวนานนั่นคือ "FUJIYAMA" หรือรถไฟเหาะ ฟูจิยาม่า นั่นเอง ซึ่งจะครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว หอคอยแห่งนี้จะสามารถใช้เป็นทางเดินสำหรับขึ้นไปตรวจสอบสภาพของรถไฟเหาะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะชั้นบนสุดของหอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิจะมีความสูงเกือบเท่ากับราวของรถไฟเหาะ "FUJIYAMA" สามารถเดินไปกลับระหว่างหอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิกับรางรถไฟเหาะได้โดยการข้ามสะพาน ซึ่งแต่เดิมการตรวจสอบของ จันท จะเดินขึ้นบนรางรถไฟจากชานชาลาของ "ฟูจิยามะ" เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะสามารถตรวจสอบได้แม้กระทั่งจากลานกว้างด้านบนและสามารถติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทนเพราะได้มีการติดตั้งลิฟต์ เพื่อขึ้นไปยังหอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิด้วยเช่นกัน ส่งผลให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิที่สูงตระหง่านตัดกับท้องฟ้าสีครามจากรางรถไฟ ในขณะที่ขึ้นไปตรวจสอบทุกเช้า และถือได้ว่ามุมมองนี้เป็น "มุมมองสุดพิเศษ" ที่มีเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคนที่ขึ้น "FUJIYAMA" เท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้

เมื่อสร้างหอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิในครั้งนี้นี้ สำเร็จ เราต้องการให้ผู้คนจำนวนมากได้มีโอกาสขึ้นมาชมวิวกุเอาไฟฟูจิเป็น "มุมมองสุดพิเศษ" นี้ ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถมองเห็นและเข้าใจถึงความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ระดับโลกของญี่ปุ่น เราตัดสินใจเปิดชั้นบนสุดเป็นหอคอยชมวิวกุเอาไฟฟูจิและเปิดเป็น "FUJIYAMA Tower" เพราะเราอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสความรู้สึกพิเศษนี้ไปด้วยกัน

"FUJIYAMA Tower" แห่งนี้ตั้งอยู่นอกสวน Fuji-Q Highland Amusement Park ซึ่งอยู่ห่างจากทางแยกต่างระดับคาวากูจิโกะและป้ายรถประจำทางกลางทางหลวง "ฟุจิกิวไฮแลนด์" ประมาณ 1 นาทีเท่านั้น ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปทะเลสาบฟูจิทั้งห้าสามารถแวะมาเยี่ยมชมความงามได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ..

ทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิจากจุดชมวิวซึ่งมีความสูงประมาณ 55 ม. นั้นเปี่ยมล้นและทึ่งมันไปด้วยคุณภาพเน้นๆ ถือว่าราคาหลัก ร้อยวิวหลักล้าน ที่ซึ่งคุณสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ ตั้งแต่แนวสันเขาที่ยื่นออกมาอย่างสวยงาม ทอดตัวยาวไปทางซ้ายและขวา จนถึงฐานของภูเขาไฟฟูจิ "ฟูจิยามะทาวเวอร์" แห่งนี้เป็นสถานที่เดียวที่คุณสามารถมองเห็นได้ทั้งทะเลต้นไม้อันเขียวชอุ่มด้านล่าง ภูเขาไฟฟูจิอันงดงามและท้องฟ้าสีครามสุดลูกหูลูกตา ไม่ว่าจะมาถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิที่หอคอยชมวิวนี้นี้ หรือคุณจะเลือกมา ตะโกนกรีดร้องบนรถไฟเหาะ "FUJIYAMA" ไปพลางคุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างจุใจ

นอกจากนี้ภายใน "FUJIYAMA Tower" เรายังวางแผนที่จะสร้างเครื่องเล่นใหม่ในรูปแบบสไลเดอร์แบบท่อ "FUJIYAMA Slider" ที่ ingsตัวลงมาจากชั้นบนสุดของหอคอยชมวิวนี้นี้ พร้อมกับกับ "FUJIYAMA Walk" เครื่องเล่นแนวหวาดเสียวที่เป็นทางเดินรอบ ๆ หอคอย ชมวิวนี้นี้โดยไม่มีราวจับ มีเพียงสายเซฟตี้รองรับเพื่อความปลอดภัย เพื่อการันตีทั้งความสวยงามและความหวาดเสียวตามแบบฉบับ ของ สวนสนุก Fuji-Q Highland

เนื่องจากการก่อสร้าง "FUJIYAMA Tower" ส่งผลให้ เครื่องเล่นรถไฟเหาะ "FUJIYAMA" จะถูกระงับให้บริการตั้งแต่ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทันทีที่มีกำหนดการที่แน่นอน

โปรดรอชมแลนด์มาร์กใหม่ "ฟูจิยามะทาวเวอร์" ที่จะพาคุณให้เข้าไปใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งแน่นอนว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะท่านสามารถแวะมาเยือนได้อย่างง่ายดาย ทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ

### 【รายละเอียดเพิ่มเติม】

- ชื่อเครื่องเล่น FUJIYAMA TOWER
  - กำหนดการเปิดให้บริการ ฤดูร้อนปี 2564 (ประมาณการ)
  - จำนวนเงินลงทุน ประมาณ 1.7 พันล้านบาท
  - กิจกรรม อื่นๆ ที่น่าสนใจ
    - ① หอคอยชมวิวนี้นี้ 「FUJIYAMA SKY DECK」
    - ② ทางเดินเห็นเวหา 「FUJIYAMA SKY WALK」
    - ③ สไลด์เดอร์ 「FUJIYAMA SLIDER」
- ※ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง



① 「FUJIYAMA SKY DECK」 Image



② 「FUJIYAMA WALK」 Image

สื่อเพื่อภาพโดยบริษัท Plantech Co., Ltd.



← มุมมองจากจุดชมวิวนี้นี้ 「FUJIYAMA SKY DECK」 สามารถชม ภาพความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ได้จากมุมมองที่เทียบเท่ากับ นั่งเครื่องเล่น Fujiyama Roller Coaster (ที่ความสูง 55 เมตร)